

## ท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง...ธุรกิจที่นำลงทุนในซีเรีย

หากกล่าวถึงประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง นักลงทุนไทยส่วนใหญ่มักนึกถึงประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย และโอมาน โดยอาจมองข้ามบางประเทศซึ่งยังมีโอกาสทางธุรกิจรออยู่ข้างหน้า หนึ่งในนั้น คือ ซีเรีย ซึ่งมีศักยภาพในการลงทุนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอีกหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในช่วงที่ผ่านมาซีเรียมีการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งเปิดประเทศมากขึ้นเพื่อรองรับการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยยกระดับการพัฒนาประเทศได้อีกทางหนึ่ง ส่งผลให้ปัจจุบันซีเรียเป็นแหล่งลงทุนแห่งใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง

### รู้จักซีเรีย

ซีเรียเป็นประเทศที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง มีพื้นที่ราว 185,000 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นพื้นที่ราว 1 ใน 3 ของประเทศไทย) ทิศเหนือติดกับตุรกี ทิศตะวันออกติดกับอิรัก ทิศใต้ติดกับจอร์แดน ทิศตะวันตกติดกับเลบานอนและอิสราเอล รวมทั้งมีทางออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สำหรับภูมิอากาศในซีเรียได้รับอิทธิพลจากทะเลทราย ส่งผลให้ช่วงฤดูร้อนมีสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง (อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส) ขณะที่ฤดูหนาวมีสภาพอากาศหนาวเย็น (อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศาเซลเซียส) ทั้งนี้ ซีเรียมีประชากรราว 20 ล้านคน (ในจำนวนนี้เป็นชาวอาหรับกว่าร้อยละ 90) มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ราว 4,600 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง



### จุดเด่นด้านการท่องเที่ยว

นอกจากทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ปิโตรเลียม และสินแร่ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้ว ซีเรียยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญกระจายอยู่ทั่วประเทศ เนื่องจากซีเรียมีประวัติศาสตร์มายาวนาน ซึ่งทิ้งร่องรอยอารยธรรมโบราณทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุอันควรค่าแก่การเยี่ยมชมและศึกษาความเป็นมากระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ ซึ่งถือเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในซีเรียเพื่อสัมผัสกับความงดงามของอารยธรรมเก่าแก่เหล่านี้ ประกอบกับองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ขึ้นทะเบียนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในซีเรียให้เป็นมรดกโลกถึง 5 แห่ง ได้แก่ กรุง **Damascus** ซึ่งเป็นเมืองหลวงของซีเรียและ

เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในโลก **เมือง Aleppo** ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในซีเรียและเป็นเมืองเก่าแก่อันดับ 2 ของซีเรียรองจากกรุง **Damascus** **เมือง Palmyra** ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรมในอดีตของซีเรีย **เมือง Bosra** ซึ่งเคยเป็นเส้นทางการค้าสำคัญของโลกในอดีต และปราสาท **Crac des Chevaliers** กับป้อมปราการ **Qal'at Salah El-Din** ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่และโดดเด่นของซีเรีย นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งในซีเรียที่กำลังรอการพิจารณาจาก UNESCO เพื่อยกระดับเป็นมรดกโลก อาทิ หมู่บ้าน **Malula**

### โอกาสสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง

ที่ผ่านมารัฐบาลซีเรียมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกทั้งสหรัฐฯ และยุโรป รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งมีแนวโน้มเดินทางเข้ามาในซีเรียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในซีเรียยังกระจายไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ซีเรียกำลังประสบปัญหาขาดแคลนที่พักประเภทโรงแรม จึงไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจำนวนมากว่า 5 ล้านคนต่อปีได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ แม้ว่าปัจจุบันโครงการก่อสร้างโรงแรมหลายแห่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่รัฐบาลซีเรียยังต้องการให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลซีเรียยังสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ สปา และร้านอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่ในซีเรีย จึงเป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนไทย เนื่องจากนักลงทุนไทยมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าวเป็นอย่างดี อีกทั้งอาหารไทยและสปาไทยมีชื่อเสียงระดับโลกและได้รับการตอบรับจากทั่วโลก ประกอบกับลักษณะนิสัยของชาวซีเรียที่ยินดีเปิดรับสิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะการยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าในอดีต ส่งผลให้การลงทุนในธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มสดใส

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโอกาสการลงทุนในซีเรียยังเปิดกว้างอยู่มากสำหรับนักลงทุนไทย แต่การลงทุนในต่างประเทศย่อมมีอุปสรรคอยู่บ้าง นักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในซีเรียจึงควรเตรียมความพร้อมให้ดี ด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลให้รอบด้าน โดยเฉพาะแนวทางและรูปแบบการตลาด รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในซีเรีย เพื่อให้การเข้าไปทำธุรกิจในซีเรียประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ส่วนวิจัยธุรกิจ 2 ฝ่ายวิจัยธุรกิจ

มีนาคม 2552